

บทความ

เรื่อง รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ.....
ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยมาอย่างเต็มที่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพี่น้องประชาชนคนไทย ซึ่งประกอบด้วย**ด้านการป้องกันและเขตอุตสาหกรรมพระมหากษัตริย์** ทั้งนี้ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และได้เฝ้าติดตามผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นสถาบัน จนนำไปสู่การจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่งผลให้การกระทำผิดต่อกรณีดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) **ขณะที่ในด้านความมั่นคง** สามารถยุติสถานการณ์ความขัดแย้งได้ ทำให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายยุติการชุมนุม รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม และการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นในการก่อเหตุรุนแรง ได้แก่ การขยายผลการกวาดล้าง ปราบปรามอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด บ่อนการพนัน การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบชายหาด การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง การจัดระเบียบรถแท็กซี่ทุกประเภท และการจัดระเบียบทางเดินเท้า ใน**ด้านการต่างประเทศ** ได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย การพบปะผู้นำและบุคคลระดับสูงของประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ทั้งนี้ใน**ด้านเศรษฐกิจ** รัฐบาลได้ทำการฟื้นฟูและสนับสนุนบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และ SME ได้แก่ การช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยาง การให้สินเชื่อทางการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง และการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน และแผนพัฒนาขนส่งทางถนน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้แก่ ปัญหาการบินพลเรือนหรือ ICAO และสุดท้ายใน**ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม** รัฐบาลได้ออกกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยได้ดำเนินงานและทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบตามโรดแมปที่ได้วางแผนไว้ ตั้งแต่การดำเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว การจัดตั้งสถานีดับเพลิง สรรหานายกรัฐมนตรี รวมทั้งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินร่างและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พร้อมกับการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๒๐๐ คน เพื่อดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ปัจจุบันสภาพขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ดำเนินงานประสบผลสำเร็จครบถ้วนตามแผนที่วางไว้และได้ทำการส่งมอบภารกิจของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้แก่รัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับมอบดำเนินงานเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไปได้อย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นทางการต่อไป โดยสามารถยืนหยัดในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ในการปฏิรูปประเทศต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง ที่ทุกฝ่ายต้องการและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของประเทศ ให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การปฏิรูปในด้านต่างๆ ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย **ด้านแรก** คือการเมือง **ด้านที่สอง** คือการบริหารราชการแผ่นดิน **ด้านที่สาม** คือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **ด้านที่สี่** คือการปกครองท้องถิ่น **ด้านที่ห้า** คือการศึกษา **ด้านที่หก** คือเศรษฐกิจ **ด้านที่เจ็ด** คือพลังงาน **ด้านที่แปด** คือสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม **ด้านที่เก้า** คือสื่อสารมวลชน **ด้านที่สิบ** คือสังคม และ **ด้านสุดท้าย** คืออื่น ๆ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า หนึ่งในข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศที่สำคัญ คือ ข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เสนอให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย ๖ ด้าน **ด้านแรก** คือการสร้าง ความมั่นคง **ด้านที่สอง** คือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **ด้านที่สาม** คือการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน **ด้านที่สี่** คือการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม **ด้านที่ห้า** คือการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ**ด้านสุดท้าย** คือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ **“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปประเทศในหลายๆ เรื่องที่สำคัญควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เป็นภารกิจคู่แฝดที่จะต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปฏิรูปด้านการศึกษา โดยการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนการมุ่งเน้นนโยบาย **“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”** ขณะเดียวกันยังได้ปรับระบบการทดสอบ **O-NET** ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน รวมทั้งปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนในด้านการสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำนั้น ได้ดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อสังคม ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคมและนักวิชาการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อการปฏิรูปเรื่องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การปฏิรูประบบสหกรณ์และการเงินฐานราก โดยให้เป็นแหล่งในการออมเงินและแหล่งระดมทุนสำหรับประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่น ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงระบบกำกับดูแลและบริหารจัดการจัดการการทำงานให้รัดกุมขึ้น ส่วนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Environmental Assessment ปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA/EHIA เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้มีการส่งเสริมระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้น การปฏิรูปกฎหมาย โดยได้เร่งผลักดันการออกกฎหมายสำคัญๆ หลายฉบับ ทั้งที่เป็นกฎหมายที่เสนอโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอโดยรัฐบาล และเสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วกว่า ๒๐๐ ฉบับ รวมถึงการปฏิรูปกิจการตำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงองค์กรตำรวจให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศให้เป็นไปตามโรดแมป และสัญญาที่ไว้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ซึ่งรัฐบาลจะทำงานใน ๒ มิติคู่ขนานกันไป **มิติแรก** คือ การฉีกกำลังและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมุ่งก้าวไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกคนในประเทศได้กำหนดขึ้นร่วมกัน มุ่งสู่ประเทศไทยในอนาคต และ**ในอีกมิติหนึ่ง** ก็คือ การเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดในอดีต โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและสร้างภูมิคุ้มกันในระดับพื้นฐานของการพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า **“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”** โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดำเนินการจนทำให้มี พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่จะสร้างสภาพบังคับให้กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) พี่น้องประชาชนทุกท่านคงเห็นแล้วว่า ความคืบหน้าของการดำเนินการของรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลที่ผู้จัดต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจว่า ทุกภาคส่วน ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยของเรามีเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน รวมถึงมีส่วนในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดที่ฉุดรั้งประเทศไทยให้ตกอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลานาน และในอนาคตคนไทยทุกคนยังมีโอกาสที่จะเสนอกฎใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ และกระบวนการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการฉีกกำลังของคนไทยทุกภาคส่วน ในการที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ ที่เราคนไทยทุกคนควรจะได้ภาคภูมิใจร่วมกัน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ฉะนั้นผู้จัดอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเชื่อมั่น ให้กำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จให้ได้ นำพาประเทศของเราไปสู่การปฏิรูปและก่อเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)
